



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง	สื่อ
1. ข้าวเหนียว-มะลิลุ้นพ.ย.ราคาขายบังคับขมิ้นเกษตรต.ค.ยังลดลงต่อเนื่อง	มติชน
2. 'ฉัตรชัย'เผยสัญญาณดีแก่'ประมงไทย'เร่งรายงาน'ไอยูยู'เชื่อมมีข่าวดีมี.ค.ปีหน้า	สยามรัฐ
3. "ฉัตรชัย"แบ่งรับแบ่งสู้สอบทุจริตผู้ว่ากยท. ด้าน"ธีธัช"โผล่ไปเงินเดินทางขายตรงยาง	ไทยรัฐ
4. ยิ่งอ้อมยิ่งเสื่อม	โพสต์ทูเดย์
5. ลุ้นเลี้ยงแค่พอถอยได้	ไทยรัฐ
6. ดีเคย์สรุปผลไอยูยูมี.ค.61	ข่าวสด
7. แก่เศรษฐกิจรากหญ้าอย่าเกี่ยวว่าง	ประชาชาติธุรกิจ
8. ร้องตั้งกองทุนช่วย'คนกรีดยาง'	กรุงเทพธุรกิจ
9. คอลัมน์ เคียงข่าว: เกือบของพร้อมมูฟ	กรุงเทพธุรกิจ
10. สวนยางยื่น6ข้อถึงนายกฯ รอผลตั้งรมว.เกษตรใหม่	โพสต์ทูเดย์
11. คอลัมน์ ทายทำวิซามาร์: ครม.ผู้มีพระคุณ	ข่าวหุ้น
12. ป้อมคนดีไร้ทุจริตบาทเดียวก็ปฏิเสธ	ไทยโพสต์

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : ข้าวเหนียว-มะลิรุ่นพ.ย.ราคาขายยั  
ดัชนีเกษตรต.ค.ยังลดลงต่อเนื่อง

วันที่ : พุธ 22 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 14500 หน้า : 6(กลาง)

## ข้าวเหนียว-มะลิรุ่นพ.ย.ราคาขายยั ดัชนีเกษตรต.ค.ยังลดลงต่อเนื่อง

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนตุลาคม 2560 มีค่า 128.39 ลดลง 2.42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง คือยางพารา ปาล์มสุกร ส่วนมันสำปะหลัง ไก่เนื้อ กุ้งขาวแวนนาไม มีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร มีค่า 121.96 ลดลง 1.57% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง คือข้าวเปลือกเจ้ามันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และลองกอง ส่วนสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ยางพารา สับปะรด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร ไก่เนื้อ ไช้ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม ทั้งนี้ภาพรวมรายได้ของเกษตรกรลดลง 3.96% จากปีที่ผ่านมา

“หากมองผลวิเคราะห์แนวโน้มดัชนี

สินค้าเกษตรเดือนพฤศจิกายน 2560 รายได้ของเกษตรกรวัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรคาดว่าจะลดลง 4.61% เทียบปี 2559 ผลจากดัชนีราคาปรับตัวลดลง 5.19% โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ขณะที่ดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.61% โดยสินค้าสำคัญที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่” นายวิณะโรจน์กล่าว และว่า ส่วนข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ และข้าวเปลือกเหนียวจากการลงพื้นที่สำรวจคาดการณ์ว่าข้าวหอมมะลิ ปี 2560/61 จะมีผลผลิตประมาณ 7.16 ล้านตันข้าวเปลือก ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ข้าวเหนียวนาปี ปี 2560/61 มีผลผลิตประมาณ 5.73 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้เช่นกัน ส่งผลให้แนวโน้มราคาปรับตัวขึ้น

## 'ฉัตรชัย' เผยสัญญาณดีแก่'ประมงไทย' เร่งรายงาน'ไอยูยู' เชื่อมมีข่าวดีมี.ค.ปีหน้า

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 21 เรื่องใหม่ จึงต้องมีรายละเอียดที่ต้อง พ.ย.60 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว. ปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น การจับปลาของ เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีที่คุณ ชาวประมงต้องลงเอกสาร (Log book) แทนสหภาพยุโรปเดินทางมาตรวจการ ซึ่งจะทำการตรวจสอบย้อนหลังรู้ข้อมูลทันที วันนี้เราเดินทางไปเยะแล้ว ไชปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ไอยูยู) ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่กระบวนการของเรานั้นยาวเราก็เร่งรัดลำบาก แต่จำนวนคดีที่อยู่ในศาล ตัวแทนไอยูยู เดินทางมาตรวจการแก้ไข ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายโดย จากเดิมที่มีอยู่ 47 คดี ก็เหลือเพียง 27 ผลการตรวจสอบภาพรวม ทางไอยูยู คดี ซึ่งไอยูยูก็พอใจที่เราดำเนินการได้ เห็นว่าจากเดิมที่เราไม่มีระบบเลย แต่ รวดเร็วและถูกต้อง”

ขณะนี้เราได้วางแอฟพลิเคชันในการ พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวต่อว่า หลัง ตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่ต้น เริ่มจาก จากนั้นเราต้องเขียนสรุปรายงานการดำเนินการในต้นเดือน ธ.ค. และวันที่ 18-19 ธ.ค.นี้ เราต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปชี้แจง การจับปลาที่ไหน จับได้น้ำหนักเท่าใด เอกสารดังกล่าวจากนั้นคณะกรรมการ ไอยูยูจะพิจารณา พร้อมสรุปผลก่อนที่

“ตอนนี้เรามีระบบการตรวจสอบ จะมาดูรายละเอียดอีกครั้งในช่วงเดือน ย้อนกลับที่ชัดเจนแล้วแต่เนื่องจากเป็น มี.ค.61 ซึ่งขณะนี้ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมาก

## “ฉัตรชัย”แบ่งรับแบ่งสู้สอบทุจริตผู้ว่า กยท. ด้าน“ธีธัช”โผล่ไปจีนเดินหน้าขายตรงยาง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการ (บอร์ด) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ถึงผลสอบพฤติกรรมนายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท.ว่ามีความโปร่งใสหรือไม่ หลังจากที่กระทรวงเกษตรฯ ได้มีคำสั่งให้บอร์ดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาตรวจสอบ แล้วสรุปผลภายใน 7 วัน ซึ่งครบกำหนดไปเมื่อวันที่ 21 พ.ย. ที่ผ่านมาแต่ทราบว่ารายงานดังกล่าวได้ส่งมาถึงกระทรวงเกษตรฯเรียบร้อยแล้วน่าจะอยู่ในขั้นตอนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯก่อนจะเสนอเรื่องดังกล่าวมาให้ตน ส่วนกระแสข่าวว่าจะมีการใช้มาตรา 44 ปลดนายธีธัชออกจากตำแหน่งนั้น ไม่อยากให้ไปเร่งรัดอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนภายใต้การทำงานบอร์ด กยท. ซึ่งการสอบสวนเสร็จสิ้นภายใน 7 วันก็ถือว่าดีแล้ว จากนั้นจะดูกันว่าผลสอบออกมาเป็นอย่างไร

ด้านนายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยถึงการเดินทางไปเมืองโบอา ประเทศจีนว่า ไปร่วมประชุมใหญ่กลุ่มผู้ผลิตและผู้ใช้อย่างพาราเซหว่างประเทศ ร่วมกับประเทศสมาชิกจัดตั้งกว่า 15 องค์กร เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางที่ผันผวน และยังมีโอกาสเจรจาทางการค้ากับบริษัท Hainan Rubber Industrial Group โดยตรง ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยรัฐบาลจีน โดยการเจรจาครั้งนี้เป็นการทำสัญญาการซื้อขายระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ วางเป้าซื้อขายยางคละแบบ ทั้งยางก้อนถ้วย ยางแผ่นรมควัน และยางแท่งปีละกว่า 200,000 ตัน โดยได้เปิดขายยางสดแรก 10,000 ตัน ส่งมอบภายใน 5.ค.นี้.



พล.อ.ประวิตร

พล.อ.อนุพงษ์

พล.อ.ประยุทธ์

# ยิ่งอึดยิ่งเสื่อม

กับข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์

ชัดเจนแล้วว่าสัดส่วน “กรม.ประยุทธ์ 5” รอบนี้มี “ทหาร” ออกมากกว่าเข้า

จากคำชี้แจงล่าสุดของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่พยายามแบ่งรับแบ่งสู้ว่าไม่เคยคิดถึง สัดส่วน ก่อนตอบทักว่า “ทำไมจึงเกียจ ทหารหนักหรืออย่างไร”

“ส่วนตัวคิดว่าตั้งใครไปก็อาจจะมีคนที่ไม่พอใจและไม่พอใจ แต่สิ่งที่ทำคิดว่าทุกคนต้องการ แต่เอาเป็นว่าต่อจากนี้ไปผมจะปราบทุจริตให้มากที่สุด เจ้าหน้าที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง วาง

พื้นฐานประเทศให้ได้ อะไรที่เริ่มต้นได้ก็ต้องเริ่มต้น และผมจะมอบนโยบายให้ไปสร้างการรับรู้ใหม่”

ทว่า ในความเป็นจริง “เป้าใหญ่” ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงาน และเข้าไปเกี่ยวพันกับเรื่องร้อนในหลายประเด็นก็ยังไม่ถูกปรับแก้บางอย่างที่หลายฝ่ายออกมาเรียกร้อง

**ยิ่งตอกย้ำข้อกังขาเรื่องเห็นแก่พวกพ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม**

ก่อนหน้านี้นี้ในช่วงฝุ่นยังไม่หายตลบ พล.อ.ประยุทธ์ ออกมายืนยันว่า 2 พี่น้อง บุรพาพยัคฆ์ ทั้ง บิ๊ก

ป้อม- วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม และ บิ๊กป้อม-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ยังอยู่ในตำแหน่งเหมือนเดิมไม่ได้ถูกปรับตามกระแสเรียกร้อง

แม้หลายฝ่ายจะตั้งความหวังว่า กรม.ประยุทธ์ 5 จะถือเป็นการจัดทัพปรับเปลี่ยนตำแหน่งสำคัญ ด้วยการดึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ตรงสายงานที่รับผิดชอบมารับหน้าที่รัฐมนตรีในกระทรวงหลักๆ ทดแทน “บิ๊กทหาร” ที่นั่งบัญชาการอยู่ก่อนหน้านี้นี้

เมื่อสถานการณ์ในปัจจุบันหลังรัฐบาล คสช.บริหารงานมา 3 ปีกว่า ผลงานที่หลายฝ่ายเคยคาดว่าจะเกิดขึ้นกลับยังไม่เป็นไปตามเป้า โดยเฉพาะเรื่อง “ปฏิรูป” และ “ปรองดอง”

ซ้ำเติมด้วยปัญหาเศรษฐกิจทั้งภาพใหญ่ ไหลมาจนถึงปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ ที่พุ่งสูงขึ้น สวนทางกับราคาพืชผลการเกษตรที่ตกต่ำจนชาวนา ชาวสวน ตั้งท่าออกมากุมนุมเคลื่อนไหวหลายรอบ

แต่การปรับ ครม.หลายครั้งที่ผ่านมา “รัฐมนตรี” ที่คิดว่าควรจะถูกปรับออก เพื่อหาคนเข้ามาทำหน้าที่แทนกลับไม่ถูกปรับออก มากที่สุดก็แค่โยกย้ายสลับสับเปลี่ยนเก้าอี้กันเอง

ท่ามกลางเหตุผลที่ชวนให้คิดว่าเป็นเพราะสายสัมพันธ์อันแนบแน่นกับ พล.อ.ประยุทธ์ จนไม่อาจตัดกันขาด จำต้องรักษาสัมพันธ์ให้อยู่จนจบโรดแมปที่วางไว้

เพื่อไม่ให้เกิดแรงกระเพื่อม หรือรอยร้าวที่จะบานปลายไปสู่ปัญหารุนแรงในอนาคตที่ยากเกินจะควบคุม

ยิ่งในวันที่ “พันธมิตร” ที่เคยสนับสนุนเริ่มร่อยหรอลงไปเรื่อยๆ ผลักมิตรไปเป็นศัตรูยอมไม่ใช้ทางเลือกที่ตึงกึ่ง ยิ่งในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญก่อนการก้าวลงจากอำนาจเปิดให้มีการเลือกตั้ง

แต่แน่นอนว่า “ทางเลือก” นี้ย่อมนำมาสู่แรงกดดันที่รุนแรง พล.อ.ประยุทธ์ ในวันที่คะแนนนิยมกำลังลดน้อยถอยลงจากเดิมมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยข้อครหาการอึดพวกพ้องมากกว่าการพิจารณาตามความ

เหมาะสม

เริ่มตั้งแต่ พล.อ.ฉัตรชัย

สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ที่เป็นเป้าถูกพุ่งเล็ง แดมผลโพลยังระบุให้เป็นกระทรวงที่ควรจะมีการปรับ ครม.มากที่สุด สอดรับกับสถานการณ์ราคาพืชผลการเกษตรที่สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง

แม้อีกด้านจะมีเกษตรกรจำนวนหนึ่งออกมาให้กำลังใจเรียกร้องไม่ให้มีการปรับ พล.อ.ฉัตรชัย ก็ตาม

แต่สุดท้าย ด้วยสัมพันธอันแนบแน่นกับ พล.อ.ประยุทธ์ ทำให้เชื่อว่า พล.อ.ฉัตรชัย ยังจะคงนั่งเป็นรัฐมนตรีอยู่ใน ครม.ประยุทธ์ 5 แม้อาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนที่นั่งเท่านั้น ไม่ต่างจากก่อนหน้านี้เมื่อครั้งนั่งเป็น รมว.พาณิชย์ ที่เคยใช้สูตรนี้เพื่อลดแรงกดดัน

ทั้งที่สองกระทรวงนี้ถือเป็นกระทรวงสำคัญทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ควรจะมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตรงสายงานมาดูแลรับผิดชอบเพื่อให้งานทุกอย่างเดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ถัดมาที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ที่นับเป็นพี่น้องที่แนบแน่นกับ พล.อ.ประยุทธ์ ทำให้สามารถรั้งเก้าอี้สำคัญเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ดังจะเห็นว่าที่ผ่านมากกระทรวงมหาดไทยเข้าไปพัวพันกับเรื่องร้องเรียนอยู่ไม่น้อย ทั้งกรณี ครม.อนุมัติให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดหาเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา จำนวน 849 เครื่อง เป็น

เงิน 573 ล้านบาท ซึ่งถูกมองว่าใช้งบประมาณกลางที่ผิดวินัยการเงิน การคลัง และวิธีการงบประมาณ

หลังกระแสวิพากษ์วิจารณ์ พล.อ.อนุพงษ์ ได้ให้ทาง ปภ.ไปพิจารณาและทบทวนถึงความจำเป็นในการจัดซื้อ รวมถึงชี้แจงต่อสาธารณชนถึงเหตุผลการจัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วแล้ว

รวมทั้งกรณีก่อนหน้านี้ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ พล.อ.อนุพงษ์ กรณีอนุมัติให้บริษัทเอกชนที่มีทายาทของบริษัทกระติงแดง เป็นผู้บริหารให้เข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ ชุมชนโคกห้วยเม็ก จ.ขอนแก่น

ทั้งหมดล้วนแต่ปรากฏสัญญาณการปกป้องพวกพ้อง ซึ่งสุดท้ายย่อมวนกลับมาเป็นแรงกดดันจุดความเชื่อมั่น พล.อ.ประยุทธ์ และ คสช.มากขึ้นเรื่อยๆ ■

# ลุ้นเสียงแค่พอถอยได้



อนุพงษ์

ประยุทธ์

ประวิตร

“เรือแป๊ะ” มั่นดูโคลงเคลงไป ต้องใช้ “เรือรบ” ถึงจะแน่นปึก

ก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าเข้าเหลี่ยมกระแสดกับชื่อต “ลงเรือรบลำเดียวกัน” ที่พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับ จากไฮไลต์ที่ถูกจับตาคิวแรกที่ “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้าคสช. ได้พบกับ “พี่ใหญ่” อย่าง “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม

นับตั้งแต่มีการปรับปรังกรม.หลัง “นายกฯลุงตู” บอกกลางวงประชุม กรม.ขอใช้อำนาจในการตัดสินใจแต่ผู้เดียว ท่ามกลางข่าวลือแหลมๆเกี่ยวกับการหักดิบระหว่างพี่น้องๆ อากาศขุนของหมองใจที่เว้นระยะวัดใจกันอยู่หลายวัน

แล้วก็เป็น “บิ๊กตู” ที่ออกมายืนยันว่า พล.อ.ประวิตร รวมถึง “พี่รอง” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ยังอยู่ในคณะรัฐมนตรี ไม่มีการขยับตามกระแสดข่าวลือ

ต่อเนื่องกับจังหวะที่ “น้องเล็ก” ต้องขึ้นเวทียืนยันต่อหน้าขุนทหารและสื่อมวลชนในงานสวนสนามทางเรือนานาชาติ ประกาศให้รู้โดยทั่วกันเลยว่า “พี่ใหญ่” เป็นคนสั่งสอนให้เป็นคนดี

ถ้าไม่ดีเลิกยกกันไปนานแล้ว

ประเมินแนวโน้มตามรูปการณ์ ไม่ใช่แค่वादผู้คนทั่วไป แต่ชื่อตนี้ “น้องเล็ก” ยังต้องการโชว์ให้ “พี่ใหญ่” ได้สบายอกสบายใจด้วยว่า ยังไงก็ไม่เห็นขัดดีกว่าได้

สุดท้ายเลขพี่น้องก็ถอดคอกยื่นยันสัมพันธ์ 40 ปี ไม่มีใครเสื่อมให้แตกได้สรุป ณ ห้วงนี้ ทีมอำนาจ “บูรพาพยัคฆ์” ยังแน่น กลั่นความดีแก่ไหนก็แทรกยาก และจากนี้ไปคงต้องลุ้นโฉมกรม. “ประยุทธ์ 5” จะออกมาหน้าตาอย่างไรที่แน่ๆภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์ที่พี่น้องถอดคอกันลุยไฟ ทำทนายแรงเสียดทานที่น่าจะไม่วุ่นระดับลงไปตามเงื่อนไขที่ “บิ๊กตู” ไม่ได้โอนอ่อนตามแรงบีบของกระแส

และอาจหมายรวมถึงสัญญาณคลื่นความถี่สูงที่ลือกันหนาหูว่า “ลือกเป่า” 3 ชื่อตอกย้ำข่าวลือ จับทางจากที่ “บิ๊กตู” พุดถึงปมคนรอบข้าง “พี่ใหญ่” ที่ชอบอ้างชื่อไปหาผลประโยชน์ ทำให้ “บิ๊กป้อม” เสื่อมเสีย โดยขอให้คนที่มข้อมูลส่งตรงมาที่

ทำเนียบรัฐบาล พร้อมเคลียร์ให้

นั่นก็เป็นอะไรที่สะท้อนว่าหัวหน้า คสช.ก็รู้ “จุดเสียงตาย”

พยายามผ่อนถ่ายแรงกระแทกที่พุ่งตรงเข้าสู่ “พี่ใหญ่” โจทย์ยากสุดในการปรับ ครม. รอบนี้

และนั่นก็โยงไปถึงจุดที่ พล.อ.ประยุทธ์พูดเป็นเชิงออกตัว ถึงเสียงเรียกร้องให้รับผิดชอบ กับโฉมหน้าการปรับ ครม. ที่ออกมาเป็นนัยว่า ตนเองแบกรับภาระความรับผิดชอบมาตั้งแต่

การตัดสินใจยึดอำนาจในเดือนพฤษภาคม 2557 แล้ว

นั่นหมายถึง พล.อ.ประยุทธ์ก็พร้อมรับผิดชอบกับผลที่ออกมาแต่ ผู้เดียว

ภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์ที่ยังมีแค่ “ลุงตู่” คนเดียวที่เหมาะสมที่สุด กับสภาวะการณ์ประเทศขณะนี้

และนั่นก็เป็นอะไรที่สังคมทุกฝ่ายก็ต้องยอมรับเงื่อนไขความ จำเป็นของ “นายทูลลุงตู่” ที่แม้โดยลำพังส่วนตัวจะมีคะแนน ต้นทุนหน้าตักสูง กระแสการยอมรับจากสังคมอยู่ในระดับดีลมนบน แต่โดยเกมอำนาจที่เสี่ยงไปโดยลำพังไม่ได้ ในเมื่อมีแก๊งวางตะปู เรือใบปักอยู่สองข้างทาง

ไม่ว่าวันแม้แต่นำร่วมข้างเดียวกันเองที่จ้องเสียบทุกจังหวะ

มันจึงจำเป็นอย่างที่เรียกว่า “ขาดไม่ได้” ต้องพึ่ง “พี่ใหญ่”

อย่าง พล.อ.ประวิตร ผู้มากบารมี กว้างขวางในทุกวงการ คอนเนกชัน แน่นปึกทั้งในกองทัพและชุมชนเชื่อม โยงทางการเมืองและยังรวม ไปถึง “พี่รอง” อย่าง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย คน ที่เสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ ขึ้นแทน ผบ.ทบ.

แต่นอกจากเรื่องพี่น้องๆ ต้องยอมรับว่า การขยับยกเครื่อง ครม. รอบนี้

“นายทูลลุงตู่” ก็ยอมใส่เกียรติลอยในหลายๆจุด

อย่างที่ พล.อ.ประยุทธ์แบได้แล้วว่า การปรับ ครม. รอบนี้มี รัฐมนตรีสายทหารออกน้อยกว่าเข้า นั่นหมายถึงการทำตามกระแส สังคมที่เรียกร้องให้ลดโควตารัฐมนตรีทหารที่ไร้ผลงาน เพิ่มมือบริหาร อาชีพเข้ามาช่วยเสริมงานรัฐบาล

หรือการจำใจขยับเพื่อนรักอย่าง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว. เกษตรและสหกรณ์ ออกจากจุดเดิม เปิดพื้นที่ให้กับต้นทีมเศรษฐกิจ อย่างนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ มีความคล่องตัวในการ สั่งการเชื่อมประสานกับกระทรวงพาณิชย์ ในการเดินหน้าภารกิจ แก้ปมพืชผลเกษตรราคาตกต่ำ แก้อำนาจขบวนการปลูกมือบียงพารา ข้าว มันสำปะหลัง มาขย่มรัฐบาล

สถานการณ์ของคนที่กำลังโดนรุกไล่ “ลุงตู่” ต้องเดินเกมอย่าง ระมัดระวัง

ขึ้นดอยหลายก้าวพร้อมกันเดี๋ยวหายท้อง.

ทีมข่าวการเมือง รายงาน



## ดีเดย์สรุปผลไอยูยูมี.ค.61

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ผู้แทนสหภาพยุโรป(อียู) มาตรวจการแก้ไขปัญหาคาทำประมงผิดกฎหมาย(ไอยูยู) ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาว่า เป็นครั้งแรกที่ได้ทำงานร่วมกัน และครั้งนี้เน้นเรื่องการตรวจสอบเป็นหลัก ซึ่งผลการตรวจภาพรวมดี แต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น ชาวประมงเมื่อจับปลาแล้วจะต้องลงเอกสาร(ล็อกบุ๊ก) ซึ่งในขั้นนี้อาจจะมีความผิดพลาด จึงเป็นจุดที่ต้องไปสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้ถูกต้อง

นอกจากนี้ อียูมีความหวังใยการบังคับใช้กฎหมาย โดยต้องการให้ไทยมีการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเราได้ชี้แจงไปว่าคดีที่อยู่ศาลจากเดิม 47 คดี ตอนนี้เหลืออยู่ 27 คดี ซึ่งเขาก็พอใจ หลังจากนั้นจะรีบสรุปรายงานว่ามีความคืบหน้าอย่างไร เพื่อส่งต่อไปยังอียูอย่างเป็นทางการ ไม่เกินวันที่ 5 ธ.ค. และวันที่ 18-19 ธ.ค. จะส่งเจ้าหน้าที่ไปชี้แจงรายละเอียดเอกสารดังกล่าว พร้อมสรุปผลและดูในรายละเอียดอีกครั้งในช่วงปลายเดือนมี.ค.2561

# แก่เศรษฐกิจรากหญ้าอย่าเกียจคร้าน



การปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งอยู่ระหว่างรอประกาศ เป็นทางการเกิดขึ้นในช่วงที่มีข่าวดีเศรษฐกิจไตรมาส 3 ขยายตัว 4.3% สูงสุดในรอบ 18 ไตรมาส และคาดการณ์ว่าทิศทางเศรษฐกิจจากนี้ไปถึงปีหน้าจะขยายตัวต่อเนื่อง มีแนวโน้มที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปี 2561 จะเติบโต 4-5%

สวนทางกับเศรษฐกิจท้องถิ่นรากหญ้าที่ยังซบเซาหนัก จากปัญหาพืชผลการเกษตรราคาตกต่ำ เพราะตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาแม้รัฐจะออกหลากหลายมาตรการช่วยเหลือเยียวยา แต่ยังไม่ตก ส่งผลให้เกษตรกรทั้งภาคเหนือ อีสาน กลาง ใต้ เผชิญสารพัดปัญหา ทั้งเรื่องปากท้องค่าครองชีพ รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ภัยธรรมชาติ ฯลฯ

ชี้ให้เห็นว่า GDP ในภาพรวมของประเทศที่เติบโต สร้างความปิติยินดีให้กับรัฐบาลที่สามารถพลิกสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวให้กลับมาฟื้น ไม่ได้สะท้อนปัญหาของคนในระดับกลางและล่าง โดยเฉพาะเกษตรกรผู้มียาได้น้อยที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง

เพราะขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่ คนระดับบนประสาณเสี่ยง รับการขยายตัวของ GDP ที่สร้างสถิติใหม่ ภาคการส่งออกขยายตัวได้ตามเป้า การท่องเที่ยวสร้างรายได้

เพิ่มได้เหนือความคาดหมาย แต่ภาคการเกษตร กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี ยังตกที่นั่งลำบาก

เท่ากับเศรษฐกิจเวลานี้ยังโตแบบกระจุก คนบางกลุ่มเท่านั้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่คนส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในภาคการเกษตรกับธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งมีกว่า 80% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ 65 ล้านคนยังมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย เพราะอานิสงส์แผ่ไปไม่ถึง

อย่างชาวสวนยางพาราที่ยังต้องทนอยู่ท่ามกลางความยากลำบาก เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาระดับปัญหาราคาคงต่ำต่อเนื่อง แม้รัฐจะออกมาตรการช่วยเหลือแต่ไม่ได้ผล สถานการณ์ราคายางมีแต่ติงลง ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ไม่สามารถบริหารจัดการภารกิจภายใต้ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยิ่งช่วงปรับเปลี่ยน ครม.ยิ่งทำให้เกิดสัญญาณตก จนวน่าหวังว่าการแก้ไขปัญหาราคายางซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว จะถูกปล่อยเกียจคร้าน เพราะต้องรอนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ คนใหม่ เจกเช่นเดียวกับพืชผลการเกษตรอีกหลายชนิดที่กำลังมีปัญหารอให้รัฐบาลมาแก้ไข

หากเป็นอย่างนั้นภาคการเกษตรฐานรากของประเทศ จะยิ่งจมดิ่ง ความเหลื่อมล้ำในสังคมยิ่งมีเพิ่มขึ้น ทำให้เป้าหมายหลักในการนำพาประเทศก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางห่างไกลออกไปอีก

# ร้องตั้งกองทุนช่วย'คนกรีดยาง'

กรุงเทพธุรกิจ ● ตัวแทนชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ ร้องรัฐบาลเสนอแก้ ปัญหาราคายาง 6 ข้อ ลั่นจะขอคุยกับ "ประยุทธ์" ระหว่างลงพื้นที่ปักษ์ใต้ 27-28 พ.ย.นี้ บอกคนใต้สนับสนุนรัฐบาล ทหารตลอด ขออย่าทำลายน้ำใจ

วานนี้ (21 พ.ย.) นายสุนทร รัชชรงค์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ และเลขาธิการสภา เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สคยท.) พร้อมด้วยตัวแทน เกษตรกรชาวสวนยาง เดินทางมายืน หนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา



สุนทร รัชชรงค์

นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ศูนย์รับเรื่อง รวบรวมร้องทุกข์ เพื่อขอเสนอแนวทางการ

### อ่านประกอบ หน้า 5

#### เงินสังฆิ์ยาวลือตแรกหมื่นตัน

แก้ปัญหาวิกฤติยางพาราไทยอย่างยั่งยืน นายสุนทร กล่าวว่าเนื่องจากปัญหา ราคายางพาราที่ตกต่ำอย่างผิดปกติจน นำไปสู่วิกฤตซึ่งส่วนหนึ่งเป็นไปตามที่นายกฯ แดลงเมื่อวันที่ 17 พ.ย. รวมถึงการ บริหารงานที่ล้มเหลว และผู้บริหาร การยางแห่งประเทศไทยมิได้ดำเนินการตาม วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของพ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558

อ่านต่อหน้า 13

### ต่อจากหน้า 16

#### ร้อง

ดังนั้น สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ จึงขอเสนอแนวทางการ แก้ไขปัญหาวิกฤติยางพาราไทยอย่างยั่งยืน ภายใต้อาณัติพ.ร.บ.การยางฯ ดังนี้ **ยื่น6ข้อเรียกร้องช่วยเกษตรกร**

1. ให้การยางแห่งประเทศไทยแก้ไข ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ชาวสวนยาง เพื่อให้เกษตรกรที่ไม่มีเอกสาร สิทธิสามารถจดทะเบียนเป็นเกษตรกรได้ และสามารถเข้าถึงสิทธิและผลประโยชน์ ตามพ.ร.บ.การยางฯ

2. ให้การยางฯ แก้ไขระเบียบว่าด้วยการ จัดสวัสดิการให้เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อ จัดตั้งกองทุนสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง ในรูปแบบสังคมสวัสดิการ โดยข้อเสนอ แรงด่วน ให้การยางฯ จ่ายเงินสวัสดิการ แก่คนกรีดยางรายละ 3,000 บาท เพื่อ เยียวยาและช่วยเหลือในช่วงที่เกิดปัญหา ราคายางพาราตกต่ำ

#### ขอพบนายกฯ 5 นาที-อย่าเมินคนใต้

3. ให้การยางฯ แก้ไขระเบียบว่าด้วยการ ปลุกแทนตามมาตรา 49 (2) เพื่อให้ เกษตรกรปรับเปลี่ยนการทำสวนยางเชิงเดี่ยว มาทำสวนยางอย่างยั่งยืน 4. ให้การยางฯ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาเกษตรกร ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ 5. ให้การยางฯ จัดทำยุทธศาสตร์และแผนแม่บทว่าด้วยการ ยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิต เกษตรกรชาวสวนยาง 6. ให้การยางฯ ตั้งคณะอนุกรรมการ แก้ไขปัญหา โดย เกษตรกรต้องมีส่วนร่วม

"ในวันที่ 27-28 พ.ย.นี้ที่พล.อ.ประยุทธ์ จะลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.สงขลา ผมขอ ให้นำนายกฯ ออมาพบแต่พ่อค้า อย่างเดียว

แต่ขอให้สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ และชาวสวนยางชายขอบ ได้ เข้าพบนายกฯ บ้าง ผมขอพบนายกฯ แค่ 5 นาที เพื่อบอกเล่าความทุกข์ของ

พี่น้องชาวใต้ในฐานะที่คนใต้หนุนรัฐบาล ทหารชุดนี้ แต่วันนี้ท่านกำลังทำลายน้ำใจ พี่น้องชาวใต้ ท่านคบค้าแต่นายทุน ท่าน หนุนนายทุนใหญ่ปลุกป่า หากท่านทอดทิ้ง คนยาก คนจน ผมเชื่อว่า รัฐบาลนี้จะ 'ไม่มีความมั่นคง' นายฯสมาคม ชาวสวนยางฯ กล่าว

#### ขีดคำพูดนายกฯ ทำราคาร่วง

นายชำนาญ เมฆตรง ประธานชุมนุม สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดสตูล กล่าวว่าทางชุมนุมสหกรณ์ฯมองว่ารัฐบาล แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ไม่มีการใช้ยางพารา ภายในประเทศอย่างที่รัฐบาลมีนโยบายไว้ ซึ่งเห็นว่าหากมีการนำยางพารามาใช้ใน ประเทศมากขึ้น อย่างการส่งเสริมการใช้ ยางพารา ทำถนน สนามกีฬา สนามต่างๆ ตอนนี่ยังไม่เป็นรูปธรรม

"การที่นายกรัฐมนตรีออกมากล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา รุ่งขึ้นทำให้ราคา ยางพาราตกลงไปอีก 6 บาท การพูดของ นายฯทำให้พ่อค้าลดราคายางพารา ลงไปอีก หากทางที่ดีรัฐบาลยังไม่มีแนวทาง

แก้ปัญหาก็จริงจั่งและยั่งยืนได้ การไม่ พูดออกสื่อจะดียิ่งกว่า และเห็นว่าหาก รัฐบาลมุ่งเน้นการแปรรูปยางพาราให้ตรงกับ นโยบายที่ให้ไว้จะสามารถแก้ปัญหา ราคายางพาราได้" นายชำนาญ กล่าว **'บิ๊กฉัตร'ไม่รู้คืบหน้าสอบกยท.**

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว. เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงความคืบหน้า การตรวจสอบการทำงานของนายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ว่า ตนทราบจากปลัดกระทรวง เกษตรว่า ประธานบอร์ด กยท. ส่งหนังสือ ชี้แจงเข้ามาเมื่อวันที่ 20 พ.ย. แต่ช่วงเข้า

# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 200,000  
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/ไฟกัส

วันที่: พุธ 22 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 31

ฉบับที่: 10653

Col.Inch: 51.26

Ad Value: 123,024

หน้า: 16(กลาง), 13

PRValue (x3): 369,072

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ร้องตั้งกองทุนช่วย'คนกรีดยาง'

วันที่ 21 พ.ย. ยังไม่ได้เจอปลัดกระทรวง  
เกษตรฯ จึงไม่ทราบรายละเอียด หลังจาก  
นี้จะสอบถามอีกครั้ง

ส่วนกรณีที่ตัวแทนของกลุ่มสวนยาง  
จะเดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกฯ ตนไม่  
ทราบรายละเอียดว่า มาเรื่องอะไร แต่เรื่อง  
การตรวจสอบ กยท. เราก็ดำเนินหน้าตามที่  
เคยบอกกับเกษตรกรไว้จะให้ทางบอร์ด  
กยท. เข้ามาชี้แจง

## กรุงเทพธุรกิจ เคียงข่าว เก็บของพร้อมมูฟ

บรรยากาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาจจะดูเหงาๆไปสักหน่อย จากข่าวลือหนาหูว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ จะถูกปรับตามโศกณະรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ และจากพรายกระซิบบอกว่า

ขณะนี้ พล.อ.ฉัตรชัย ได้สั่งให้เก็บของภายในห้องเกลี้ยงแล้ว พร้อมที่จะมูฟได้ตลอดเวลา ออกมาแบบนี้ชัดชะยิ่งกว่าชัด วิชาที่นี้หมด แต่ไม่รู้จะต่อที่ไหนต้องรอลุ้น

แต่ถึงกระนั้น ในวันที่ 24 พ.ย.นี้ยังมีหมายไปตรวจราชการในพื้นที่จ.สงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประชุมกรม.สัญจรในวันที่ 28-29 พ.ย.นี้ เป้าหมายคงไม่พ้นแก้ปัญหาการค้าขายหลังจากชาวสวนยางกว่า 200 คนรวมตัวเข้ากรุงยื่นข้อเสนอปลดนายอิทธิชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ออกจากตำแหน่ง และแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือไอยูยู ตามข้อเรียกร้องของชาวประมง 22 จังหวัดชายทะเลกำลังใจสำคัญ ของ พล.อ. ฉัตรชัย ที่ต้องการให้ไปต่อในตำแหน่งแม่ทัพของเกษตรกร



## สวนยางยืน6ข้อถึงนายกฯ รอผลตั้งรรมว.เกษตรใหม่

โพสต์ทูเดย์ - เครือข่ายสวนยางรอคู่มือ รรมว.เกษตรฯ คนใหม่หลังปรับ ครม. ยืน 6 ข้อเสนอถึงนายกฯ ให้ กยท.แก้ปัญหาระบบ

นายสุนทร รัชชรงค์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ พร้อมตัวแทนชาวสวนยาง ยืนข้อเสนอ 6 ข้อถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) แก้ปัญหา

1.ให้แก้ไขประกาศให้เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิสามารถจดทะเบียนเป็นเกษตรกรได้ 2.จัดตั้งกองทุนจ่ายเงินสวัสดิการแก่คนกรีดยางรายละ 3,000 บาท เพื่อเยียวยาในช่วงราคายางพารา

ตกต่ำ 3.แก้ไขระเบียบว่าด้วยการปลูกแทนตามมาตรา 49 (2) 4.แก้ปัญหากลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ 5.จัดทำยุทธศาสตร์และแผนแม่บทว่าด้วยการยกระดับรายได้ และ 6.ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหา

ด้าน นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีประศาสตร์ แกนนำเครือข่ายชาวสวนยางรายย่อย 16 จังหวัดภาคใต้ กล่าวว่า ชาวสวนยางตั้งความหวังว่าผู้ที่จะมาเป็น รรมว.เกษตรฯ หลังการปรับคณะรัฐมนตรี จะมีความรู้เกี่ยวกับระบบยางพาราดี เพื่อแก้ไขปัญหาค่าที่สะสมตลอด 3 ปีที่ผ่านมา และการให้ทหารเชิญแกนนำไปพูดคุยในค่ายทหารนั้น ไม่สมควร แต่ควรเชิญไปคุยที่ศาลากลาง เพราะชาวสวนยางไม่ใช่ผู้ก่อการร้าย ■

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 80,000  
Ad Rate: 800

Section: First Section/บทความ  
วันที่: พุธ 22 พฤศจิกายน 2560  
ปีที่: 24 ฉบับที่: 5852  
Col.Inch: 49.87 Ad Value: 39,896  
คอลัมน์: ทายทายิชามาร: ครม.ผู้มีพระคุณ

หน้า: 2(บน)  
PRValue (x3): 119,688  
Clip: Black/White

กรม.ประยุทธ์ 5 ใช้เวลานานกว่าทุกชุด กว่าจะปรับ  
นับจาก พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงานฯ ลาออก ก็  
ปล่อยเวลา 20 กว่าวัน ทำให้เกิดโศสะพัต เกิดกระแส  
วิพากษ์วิจารณ์ คาดเตาไปต่างๆ ผู้สื่อข่าวถามแทบทุก  
วัน รัฐบาลก็ปราชัยวิจารณ์มากขึ้น บั่นทอนกำลังใจคน  
ทำงาน รัฐมนตรีบางท่านก็บ่น ถามอะไรไม่รู้ น่ารำคาญ

นายกฯ ไปประชุมเอเปค ไปประชุมอาเซียน กลับมา  
ก็บ่นสื่อถามอะไรหนักหนา อย่างโน้นมากนัก ถ้าไม่แก้ที่ตัว  
เองตั้งใครมาก็ไร้ค่า เดียวจะเอาเหวตมาเป็น

ฟังไปฟังมา ก็รู้สึกรำคาญเหมือนท่านว่า สื่อถาม  
อะไรหนักหนา ท่านอยากปรับเดี๋ยวก็ปรับ ท่านไม่อยาก  
ปรับก็ไม่ต้องปรับ ไม่เห็นมีใครตาย บ้านเมืองยังอยู่ได้  
ถึงอย่างไร ก็รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวอยู่แล้ว อยากตั้ง  
ทหารทั้งคณะก็ยอมได้ ถึงอย่างไร ประชาชนก็ได้เลือก  
อยู่แล้ว การปรับ ครม.เป็นเรื่องของท่าน ไม่ใช่เรื่องสื่อ  
ทำไมต้องอนง้อเหมือนเปรตขอข้าว แถมถูกตำเอาเปล่าๆ

**อ้าว ฟังแล้วรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ นะ รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่อง  
ของสื่อ ของสังคม ของประชาชน อย่าวิพากษ์วิจารณ์  
อย่าเรียกร้องกันมากนัก เช่นที่อยากให้มีมืออาชีพมา  
บริหารแทนทหาร ท่านก็ย้อนถาม “รังเกียจทหารนัก**



หรือใจ” ผู้สื่อข่าวต้องรีบเอาใจ รักทหารจะตาย

สื่อบางส่วนยังลามปาม ชายข่าว “พีป้อม” จะตกเก้าอี้  
จนต้องมีภาพลงเรือลำเดียวกัน ยกย่องเป็นคนดี เป็น  
พี่น้อง 40 ปี ยืนยันไม่มีทุจริต ถ้าไม่ตีจริง ก็ไม่เคารพ  
ถ้าไม่ตีจริง เลิกคบนานแล้ว

ฟังแล้วซาบซึ้งใจ แต่ประชาชนก็เพิ่งรู้ละ พล.อ.ประวิตร  
โดนกล่าวหาเยอะ จับความจากคำพูดนายกฯ ก็ทำนองว่า  
มีข้อกล่าวหาเรื่องโครงการต่างๆ ต้องหักหัวคิวให้ข้าราชการ  
แล้วขอเบิ้ลสองเพราะต้องให้ทหารด้วย พล.อ.ประวิตรเลย  
โดนกล่าวหาเพราะคุมทหาร ทั้งที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลย ถ้า  
มีหลักฐานท่านยืนยันไม่ละเว้น

ฉะนั้น การปรับ ครม.อย่าไปสนใจเสียงครหานินทา  
ขอให้ไว้ใจ ท่านจะเลือกคนดีคนมีความสามารถที่สุด  
แต่ใครที่โดนปรับออกไป ก็ไม่ใช่ท่านเลือกผิดนะ

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 80,000  
Ad Rate: 800

Section: First Section/บทความ

วันที่: พุธ 22 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 24

ฉบับที่: 5852

Col.Inch: 49.87

Ad Value: 39,896

หน้า: 2(บน)

PRValue (x3): 119,688

Clip: Black/White

คอลัมน์: ทายทายิชามาร: ครม.ผู้มีพระคุณ

อย่าโทษกัน

การที่ท่านเลือกใครมา อันที่จริงก็ไม่ต่างนัก ประชาชนมีหน้าที่ปรบมือต้อนรับ รัฐมนตรีแม้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็ต้องฟังคำสั่งนายกกฯ เพราะท่านเป็นคนดีไหว้พระขอพรทุกวัน ไม่ให้เหลิงอำนาจ แม้มีทั้งอำนาจนายกกฯ และ ม.44 อยู่ด้วยกัน

**สื่อและสังคมเข้าใจผิดไป คิดว่านี่เป็นรัฐบาลเลือกตั้ง ก็เลยอยากมีส่วนร่วม เรียกร้องให้ปรับตรงนั้นตรงนี้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริหาร เพื่อดูแลปากท้องชาวบ้านหรือเพื่อปฏิรูปอย่างนั้นอย่างนี้**

คนที่คิดอย่างนี้ไม่ค่อยฟังท่านพูด ท่านพร่ำสอนเราอยู่เสมอว่าประชาชนต้องปฏิรูปตัวเอง (ไม่แก่ที่ตัวเองตั้งใครมาก็ไร้ค่า) ต้องฟังตัวเอง เช่นชาวสวนยางก็ต้องรู้จักปรับตัว ลดการปลูกยางหันไปปลูกปาล์มน้ำมันหรือเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะแทน อย่ามาเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนรมว.เกษตร บอร์ดการยาง ผู้ว่าการยาง เอาเวทutama เป็นก็แก้ไม่ได้หรอก

**ที่ฟังๆ มา 20 วันก็ทำนองนั้น คือชาวบ้านอย่าไปยุ่งเรื่องของท่าน ในการปรับคณะรัฐมนตรี มีแต่ต้องมอบความไว้วางใจให้สถานเดียว ■**



# ป้อมคนดีไร้ทุจริต บาทเดียวก็ปฏิเสธ

ไทยโพสต์ ● “ประยุทธ์” อารมณ์ดีเปิดเพลง “ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ” โซวี่สื่อ ย้ำรัฐมนตรีจำเป็นต้องปรับ ครม. บอกใครออกก็เสียใจ ชี้อนาคตการเมืองขึ้นอยู่กับ ปชช. ฟุ้งไม่ยอมอวดผล 4 คำถาม อ้างกลัวหาเข้าข้างตัวเอง “บ๊ิกป้อม” ปิดตอบนายกฯ ชมเป็นคนดี ล้นพบคนใกล้ชิดเหี่ยวหาประโยชน์ไม่เลี้ยง

“กอบกาญจน์-ดอน” ระบุไม่ยึดติดตำแหน่ง “กฤษฎีกา” เผย กม.เลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับเสร็จแล้ว รอร่างเข้า ครม.

เมื่อวันอังคาร ก่อนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นาย



พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ ด.ช.ณัฐภาคย์ แยมพรายภิรมย์ หรือน้องซีจี ทอมแก้ม ขณะคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยดารานักแสดงเข้าพบ เพื่อมอบเข็มกลัดรับบริจาค รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2560 ที่ทำเนียบฯ

แผน วรณเมธี เลขาธิการสภาการศึกษา นำคณะศิลปินดาราทิ ตักแตน ชลดา เข้าพบเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอตส์โลก รวมทั้ง พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะศิลปินดาราทิ นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี, มะนาว ศรศิลป์ มณีวรรณ และ ด.ช.ณัฐภาคย์ แย้มพรายภิรมย์ หรือน้องซีจี เข้าติดเชื้อมลัดรีบบิ้นสีขาว เพื่อร่วมรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

โดย พล.อ.ประยุทธ์เขียนข้อความเพื่อร่วมรณรงค์ว่า “สังคมไทยและความรุนแรงมีสติ รักคนอื่นมากกว่ารักตัวเอง สังคมจะปลอดภัยทั้งผู้หญิงและเด็ก ครอบครัวต้องช่วยกันดูแล ด้วยรักและห่วงใยเสมอ”

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันนี้ทุกฝ่ายจะต้องช่วยเหลือน้ำมือร่วมกัน เพราะประเทศเรามีปัญหามากมาย คงจะแก้คนเดียวไม่ได้ ขณะเดียวกันสื่อมวลชนก็ต้องช่วยเหลือน้ำมือ โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดีย จะต้องดูว่าจะนำเสนออะไร ต้องช่วยกันรณรงค์สร้างสรรคสังคมนี้อีกครั้ง ขอให้ทุกคนช่วยกันทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศ

อ่านต่อหน้า 12

## ป้อมคนตี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ได้เชิญตักแตน ชลดา ร้องเพลง ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ ก่อนกล่าวว่า ทุกคนต้องช่วยกันทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศของเรา เพราะ คลสข.ทำคนเดียวไม่ได้ เรากำลังเริ่มต้นทำการปฏิรูป วันหน้าพวกท่านก็ต้องมาทำ โดยทุกคนต้องมีส่วนร่วม อย่าไปกังวลกับ คลสข.

อย่างไรก็ดี ระหว่างนั้นน้องซีจีได้บอกกับ พล.อ.ประยุทธ์ว่า “ให้ลุงดูเป็นนายกฯ ไปนานๆ นะครับ” ซึ่งทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ชอบใจ จนถึงกับกอดแล้วอุ้มน้องซีจีขึ้นมา โดยน้องซีจีได้หอมแก้มลุงดูหลายครั้งตามเสียงเชียร์ ก่อนที่ลุงจะขอให้ “ตักแตน” โชว์ร้องเพลงใหม่ “ล่าซึ่งสายไสต”

ต่อมาภายหลังการประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงกรณีน้องซีจีให้กำลังใจให้เป็นนายกรัฐมนตรีไปนานๆ ว่า น้องซีจีพูดแล้วตนต้องตอบรับหรือ คงไม่ใช่ เป็น

เรื่องของเด็ก และเรื่องของผู้คน คนรักคนชอบ คนไม่ชอบตนก็มี เป็นเรื่องธรรมดา บอกแล้วจะไปบังคับทุกคนให้มารักไม่ได้ ถ้าจะรักก็ต้องรักรัฐบาล รัก คลสข. ว่าเราทำอะไรให้บ้าง แต่ถ้าเขายังไม่เข้าใจ ก็ต้องทำความเข้าใจมากขึ้นไปเรื่อยๆ ต้องพูดและอธิบายมากขึ้น

“ในเรื่องของอนาคตทางการเมือง ใครก็กำหนดผมไม่ได้ ประชาชนเป็นคนกำหนด ขอให้จำไว้ กับเรื่องของกฎหมาย ผมก็ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเหมือนกัน อยู่ที่ประชาชนทั้งหมด” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

นายกฯ กล่าวถึงกรณี 4 คำถาม และ 6 คำถามที่ให้ประชาชนตอบว่า การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในเรื่องนี้ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินของตนเอง และไม่ยอมให้มีผลกระทบต่อคนอื่น เพราะมีหลายประเด็น เดียวจะกลายเป็นว่ามาสนับสนุนของตนอย่างเดียว

### บิกตูอารมณ์ดีตอบสื่อ

“4 คำถามแรกมีคนมาตอบประมาณ ล้านกว่าคน และวันนี้เราก็กินเขาตอบได้อีกพร้อมกับ 6 คำถาม ซึ่งจะตอบก็ครั้งก็ได้ แต่บันทึกให้ชัดเจนเป็นคนเก่าคนใหม่อย่างไร ผมได้สั่งการกระทรวงมหาดไทยไปแล้ว เพื่อให้แยกอาชีพให้ชัดเจน จะได้จัดหมวดหมู่ไปด้วย” นายกฯ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า 4 คำถามแรกมีประเด็นที่ตอบมาว่าอยากให้เป็นปฏิรูปประเทศ ตรงนี้ตนจะพูดได้หรือไม่ จะปฏิรูปก่อนหรือหลังเลือกตั้ง แต่ก็ไม่อยากพูด เดียวจะหาว่ามาเข้าข้างหรือไม่เข้าข้าง ซึ่งมีทั้งการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง เลือกตั้งก่อนปฏิรูป และเลือกตั้งพร้อมปฏิรูป ขอให้รู้แค่นั้นแล้วกัน ส่วนคำถามอื่นๆ ประชาชนก็เห็นด้วยบ้าง ไม่เห็นด้วยบ้าง โดยเฉพาะที่ถามว่าจะมีรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลได้หรือไม่ สรุปแล้วคำตอบดูเหมือนไม่แน่ใจมากกว่าที่จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล แต่ตรงนั้นคือสิ่งที่ตนต้องนำมาขับเคลื่อน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำตามนั้น ตนต้องทำให้ประชาชนเชื่อมั่นการเลือกตั้งครั้งต่อไป

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ส่วน 6 คำถามเป็นคำถามที่ต่อเนื่องจาก 4 ข้อแรก ถ้าเขาไม่มั่นใจก็ต้องมาตอบตรงนั้นว่าจะทำอย่างไร จะมีพรรคการเมืองอย่างไร นโยบายควร

เป็นอย่างไร ตนคิดและร้อยเรียงมาอย่างนี้ เพื่อทำความเข้าใจประชาชนในคำถามชุดแรก เมื่อไม่เข้าใจตนก็อธิบายเพิ่ม หากอยากให้อะไรใหม่ ตนก็จะใส่เข้าไปในการบริหารราชการแผ่นดิน นั่นคือหลักการคำถามของตน ซึ่งไม่มีในตำรา

“ในเรื่องผลของ 4 คำถามออกมานานแล้ว เจ้าหน้าที่รายงานมาตลอด ผมบอกแล้วว่าถามพูดออกไปก็จะเป็นกระแสกลับมาที่ผมอีก ทุกคนก็จะมารูมหาว่าคำตอบเข้าข้างผม ถ้าผมบอกว่าเขาเห็นด้วยทุกอย่าง ให้ผมอยู่ต่อหรือไม่ หรือจะให้ผมเผยแพร่ผลของ 4 คำถาม เหมือนคนที่ไปทำโพลถามผม แล้วเอามาแพร่กระจาย อะไรดีผมยังไม่เอามาพูด ไม่เอามาไม่เลย จะไม่ทำไม่ ชาวบ้านทั้งนั้น ประชาชนทั้งนั้น หลายคนบอกว่าแฟนคลับผมมีแต่อายุ 50 ขึ้น แต่คนเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงประเทศกันทั้งนั้น” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

นายกฯ กล่าวถึงการปรับ ครม.ว่า เรื่องการปรับย้าย รว.เกษตรและสหกรณ์ และ รช.เกษตรและสหกรณ์ ยังไม่มีความชัดเจนอะไรทั้งสิ้น ตนไม่อยากพูดอะไรตอนนี้ ใครจะเป็นก็ได้ เพราะทุกคนต้องทำตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งแนวทางที่รัฐบาลทำทุกวันนี้ คือต้องดูแลคนทั้งประเทศ 70 ล้านคน ทุกกลุ่มกิจกรรม ทุกระดับผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะใหญ่ กลาง เล็ก การที่รัฐบาลออกกฎหมายมาให้กับธุรกิจใหญ่ๆ ไม่ใช่การเอื้อผลประโยชน์ แต่เป็นการอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้มากขึ้น สามารถจ้างคนได้มากขึ้น มีการแบ่งสัดส่วนผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

“ไม่ใช่ว่ากระทรวงนี้เป็นของพรรคใครแล้วเขาจะทำอะไรก็ได้ เสนอขึ้นมาเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. จากนั้น ครม.ก็จะให้กับคนนั้นคนนี้ แต่สำหรับผมแล้วไม่มีเรื่องการเมือง เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะเสนออะไรเข้ามา ก็เป็นเรื่องของคนที่เขาเข้าที่ประชุม ครม.หรือไม่ ถ้าดูแล้วรับได้หรือไม่ ทางเลขาฯ ครม.เขาก็จะช่วยตรวจทานซึ่งมีคณะกรรมการอีกหลายคน ทุกเรื่องที่เขาเข้า ครม. ไม่ใช่อยู่ดีๆ ใครทำขึ้นมาแล้วผมจะเซ็นอนุมัติ มันไม่ใช่ และไม่ได้ง่ายขนาดนั้น จะต้องสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การเดินทางปฏิรูปประเทศตาม

ขั้นตอน และระยะเวลา สิ่งที่ต้องทำวันนี้ คือต้องตีกรอบและทำกฎหมายให้ได้ ผมคาดหวังกับรัฐมนตรี ไม่ว่าจะเป็น ครม.ชุดใด ประยุทธ์ 1-4 ผมเน้นการเปลี่ยนแปลง” นายกฯ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าว ระหว่างเดินทางจากตึกบัญชาการไปยังตึกไทยคู่ฟ้า พล.อ.ประยุทธ์ ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดเพลง “ยิ่งรู้ก็ยิ่งรักเธอ” ของ “ดา เอ็นโดรฟิน” อย่างสบายอารมณ์ พร้อมกับเดินไปอย่างช้าๆ และถาม พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ถึงบิวหลวงที่นำมาปลูกไว้ในสระน้ำหลังตึกไทยคู่ฟ้า

### นายกฯ เสียใจปรับ รมต.ออก

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม.ว่า หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์สั่งการในที่ประชุม ครม. นายกฯ เน้นย้ำอีกครั้งว่า การปรับ ครม.ครั้งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ท่านรู้สึกไม่ดีกับ ครม.คนหนึ่งคนใด เพียงแต่มีความจำเป็นที่จะต้องปรับ ครม. เพื่อให้การทำงานเกิดความฉับไว มีประสิทธิภาพสูงสุด ฉะนั้นใครอยู่ ใครถูกปรับออกไป อย่าเสียใจหรือน้อยใจ

“ท่านรู้สึกเสียใจมากกว่าทุกคน เพราะท่านต้องรับผิดชอบความจำเป็นในการปรับก็ต้องปรับ” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุ

ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รว.กลาโหม ปฏิเสธกล่าวถึงการปรับ ครม. โดยบอกว่า พอมีการประกาศการปรับ ครม.ออกมา ทุกอย่างจะจบ

ถามถึงกรณีนายกฯ ออกมาชื่นชมว่าเป็นคนดี หากไม่จริงคงไม่คบกันมาถึง 40 ปี พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัว ที่นายกฯ มาพูดกับสื่อ สื่อต้องไปถามนายกฯ ตนไม่ได้ปลื้มใจอะไร ถ้าจะปลื้มก็ปลื้มสื่อ ส่วนจะได้อยู่ต่อหรือไม่ มันไม่สำคัญ แต่สำคัญที่สุขภาพว่าจะรับได้หรือไม่ เพราะเรื่องงานตนไม่เกี่ยว

“ยืนยันผมไม่มีเรื่องผลประโยชน์อะไรตามที่สื่อพูด ใครก็ตามที่อยู่ใกล้ชิดผมแล้วมีเรื่องทุจริต หากสื่อรู้ ขอให้บอกผมจะลงโทษอย่างหนัก ใครที่ผมดูแลแล้วทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมือง ขอให้บอกมาว่าเป็นใคร ทำอะไร ที่ไหน ไม่ถูกอย่างไร ไม่ใช่ไปเขียนเองว่าคนใกล้ชิดไปทำ

อะไร ผมดูหมด ในเรื่องผลประโยชน์ต่างๆ ไม่มีคนใกล้ชิดไปเรียกรับผลประโยชน์ บาทเดียวก็ไม่มี” พล.อ.ประวิตรกล่าว

ด้าน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกระแสข่าวการปรับย้ายตำแหน่งว่า จะย้ายหรือไม่ตนไม่ทราบ มีแต่ข่าวที่ออกมา วันนี้ตนไม่ได้รับสัญญาณอะไร ขอให้สื่ออย่าไปสนใจเลย

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวเรื่องการถูกปรับออกจาก ครม.ว่า ต้องรอประกาศ ไม่รู้เหมือนกัน ทุกคนยังทราบเท่าๆ กัน ที่ผ่านมาทำงานเต็มที่ เพราะเรามีเป้าหมายให้การท่องเที่ยวมีความเติบโตและยั่งยืน และในแง่ของการกีฬาไม่ใช่แค่ความเป็นเลิศ แต่เป็นกีฬาของคนทั้งประเทศ

“ไม่เสียใจ ที่ผ่านมาทำงานเต็มที่ จะเป็นเราหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ สามารถทำให้ประเทศไทยดีขึ้นกว่าเดิม คนที่มีความสามารถจะอยู่ตรงไหนก็ได้ ทุกคนสามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้ จะอยู่ในหรือนอก ครม. เป็นเอกชนหรือท้องถิ่น ทำได้หมดอย่ายึดติด เชื้ออย่างนั้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนช่วยชาติได้เหมือนกัน” นางกอบกาญจน์กล่าว

ส่วนนายดอน ปรมัตถ์วินัย รว.การต่างประเทศ กล่าวถึงการถูกปรับจาก ครม.แบบที่เล่นที่จริงว่า ก็น่าจะต้อไปแล้วมั้ง ถ้าตั้งคำถามแบบนี้ก็ต้องตอบแบบนี้ แต่ยังไม่รู้

เมื่อถามถึงกรณีจะไปปาฐกถาดอนหนึ่งที่งานบางกอกโพสต์ฟอรัมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ว่าจะปาฐกถาเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว มีนัยพิเศษอะไรหรือไม่ นายดอนกล่าวว่า ที่พูดแบบนั้นเพื่อให้บรรยากาศการพูดมันโอเค ก็เป็นอย่างที่ว่า นายกฯ ดิดงาน จึงมอบหมายให้ไปแทน และเป็นครั้งสุดท้ายของการปรับ ครม. เราก็ต้องตอบรับ

“ผมเลิกเครียดไปแล้ว และตอนพูดไม่ได้เห็นข่าว แต่พูดไปอย่างนั้น ซึ่งนายกฯ ก็ยังไม่ได้พูดอะไร ถ้านายกฯ จะเลือกพูดกับใคร ก็จะไม่เลือกพูดโดยตรง” นายดอนกล่าว

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. กล่าวถึงข่าวมีชื่อไปเป็นรัฐมนตรีในการปรับ ครม.ประยุทธ์ 5 ว่า รู้สึกเฉยๆ ไม่ได้มีอะไรทำงานตามปกติ ไม่เคยไปตอบโต้ใคร ตนไปต่างประเทศ ก็ลาไปราชการ ไม่ได้ลาพักร้อน การเสนอข่าวอย่าไปบิดเบือนให้สังคมไขว้เขว

“กระแสข่าวที่มีการจะเปลี่ยนตัว ผบ.ตร. ก็ไปตามพวกสื่อกันเอง ผมตอบไม่ได้ สื่อรู้ดี ชาวมาจากไหน มาจากใคร มีไม่กี่คน 3-4 คน ที่เห็นหน้าเห็นตากันอยู่ ผมโตมาจากการสืบสวน โตมาจากการข่าว มีพวกถึงไม่ได้ไปตอบโต้ใคร ทำงานไปตามปกติ ไม่หวั่นไหวจากข่าว ผมเข้ามาเป็น ผบ.ตร. โดนกระแสพวกนี้ตั้งแต่ 3 เดือนแรก ส่วน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ไม่ได้ว่าอะไร เจอกันที่สัปดาห์ก็ไม่ได้พูดอะไร บอกแค่ว่าทำงานไป ไม่มีอะไรปกติ พี่ๆ น้องๆ รักใคร่กันอยู่ ไม่มีการทาบทาม ผมไม่มีความสามารถพอเป็นรัฐมนตรี ถนัดเป็นตำรวจมากกว่า” พล.ต.อ.จักรทิพย์กล่าว

### กม.เลือกตั้งท้องถิ่นเสร็จ

วันเดียวกัน นายดิศพัทธ์ โพธิ์กระต๊อบ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นจำนวน 6 ฉบับว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทำและตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้ง 6 ฉบับเสร็จสิ้นแล้ว

“ส่วนการรับฟังความเห็นร่างกฎหมายทางกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกัน เหลือเพียงรอให้มีการนำร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เท่านั้น ซึ่งหลังจาก ครม.เห็นชอบแล้วจะส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาต่อไปตามขั้นตอน” เลขาฯ กฤษฎีกากล่าว

นายมิชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่า การดำเนินการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได้ในช่วงใด คงต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลและการพิจารณาของกฎหมายทั้งหมด ซึ่งส่วนตัวไม่ทราบจะมีขึ้นหรือก่อนการเลือกตั้ง ส.ส. เพียงแต่เคยได้ยินมาว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้มีการดำเนินการมานานแล้ว ซึ่งการจัดตั้งเลือกตั้งท้องถิ่นต้องมีการแก้ไขกฎหมาย โดยคิดว่าไม่น่าจะใช้เวลานาน และให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดการเลือกตั้งตามกฎหมายให้เรียบร้อย

ถามว่า กรธ.ติดใจหรือไม่กับการที่เสียงข้างมากของคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แก้ไขบทเฉพาะกาลเพื่อให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

อนุญาตปัจจุบันสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระโดยไม่มีขีดตาม ที่ กรธ.เสนอ นายมีชัยกล่าวว่า กรธ.คงไม่ติดใจเรื่องนี้ เพราะในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยมาแล้วว่าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของ สนช. ก็ถือว่าเป็นอำนาจของ สนช.ที่จะดำเนินการได้ และถ้าไม่ได้เป็นการแก้ไข เพื่อเป็นการขยายเวลา ก็คงไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

ด้านนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงการพิจารณาแก้ไขกฎหมาย 6 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับ การเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นว่า ขณะนี้มอบให้ กมธ.ท้องถิ่นดูก่อน ยังพูดอะไรชัดเจนไม่ได้ ขึ้นอยู่กับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย จะส่งกฎหมายมาเมื่อไร ทราบว่า กฤษฎีกายกร่างตัวกฎหมายแล้ว ส่วนเรื่องกรอบเวลา ไม่ได้กำหนดไว้ชัด ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลว่าต้องการเร็วแค่ไหน

“ปกติกฎหมายทั่วไปก็ 2-3 เดือน สมมติว่าส่งมา 6 ฉบับ เราต้องพิจารณาอีกว่าจะพิจารณาทั้ง 6 ฉบับ หรือจะแยกกรณีการ (กมธ.) กฎหมายไหนมีความ

สำคัญ ก็อาจต้องแยก กมธ. ผมยังไม่เห็นรายละเอียด เท่าที่ฟังหลักการไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงมาก มีปัญหาตรงไหนก็แก้ตรงนั้น ถ้าไม่มีประเด็นเหมือนของเดิมก็เร็ว” นายพรเพชรกล่าว

ถามถึงการพิจารณากฎหมายลูก ประธาน สนช.กล่าวว่า มาถึงโค้งสุดท้าย วันที่ 28 พ.ย.นี้ นายมีชัยจะส่ง 2 ฉบับสุดท้ายให้ สนช. คือกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. กับกฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. แล้วจะนำเข้าสู่วาระการพิจารณาในวันที่ 30 พ.ย. เท่าที่เห็นเนื้อหา กฎหมายทั้ง 2 ฉบับมีหลักการแตกต่างกับกฎหมายฉบับที่ผ่านมา โดยการเลือกตั้ง ส.ส. จะใช้บัตรใบเดียว นับคะแนนทั้ง ส.ส.เขตและ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ส่วน ส.ว.ก็มีทั้งเลือกไขว้ที่กำหนดไว้ในบทหลักและบทเฉพาะกาล รวมถึงส่วนที่เกี่ยวกับการสรรหาโดย คสช. ซึ่งไม่มีปัญหา

“ต้องคอยดูให้ดีว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์หรือขัดหลักการของรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะหากคนที่จ้องดูอยู่เห็นว่าไม่ชอบ มาพากล ก็อาจนำไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ หากทำให้เรียบร้อยจะดีกว่า” ประธาน สนช. กล่าว.